

pananakot

Dayuhan Ang

parehong dayuhang pagmamay-ari at dayuhang base militar ay masama. Dayuhan ang pagmamay-ari ay Treason! Ang mga dayuhang base militar ay pananakop! [pareho wakas!](#)

Dayuhang Pagmamay-ari (Pagtataksil)

Ang pagpayag sa mga Dayuhan na kontrolin, pagsamantalahan, pagmamay-ari, pandarambong ay **'Pagtataksil'!**

Pamahalaan na nagpapahintulot sa mga dayuhan na samantalain (**Rip off**) ang mga lokal ay gumagawa ng Treason (**krimen**). Ang pamahalaan ay pinalitan: **MS R7**

[Mga halimbawa kung paano gumagana ang dayuhang pagmamay-ari na 'Treason' :](#)

Binabago ng **Dayuhang Pagmamay-ari** , tiwali, sirain ang lokal: kultura, mga halaga, mga trabaho, tradisyon... Dayuhang Pagmamay-ari ay nanloob sa lokal: Intellectual prop-erty, know how, resources, wealth... [Foreign Ownership Ends. Libre](#)

[Nagtatapos ang kalakalan.](#)

Ang Dayuhang Pagmamay-ari ay nagtutulak ng lupa at real estate

mga presyo. Ang paggawa ng mga Tahanan ay hindi abot-kaya para sa lokal na tahanan mga mamimili'. Resulta, pagdami ng mga walang tirahan... [Dayuhang Pagmamay-ari ng 'Freehold' \(lupa, real estate\) Nagtatapos. Ito ay kinukuha nang walang kabayaran.](#)



Ang Dayuhang Pagmamay-ari ng mga entidad ay nagreresulta sa mga dayuhang posisyon sa pamumuno.

Pagtanggi sa mga lokal na humawak ng mga posisyong ito. [Pagbaba ng promosyon pagkakataon, pagtaas ng kawalan ng trabaho.. Pagdurugo sa mga lokal na kawani.](#)

Ang dayuhang pagmamay-ari ng pagmamanupaktura ay nagreresulta sa pag-import ng kanilang mga suplay. Sa halip, bumili ng lokal. [Gayundin ang lokal na intelektwal na ari-arian ay tak-en offshore!](#)

Ang Dayuhang Pagmamay-ari ng Libangan ay nagpapahina sa lokal na talento at

kanilang mga pagkakataon. Paghuhugas ng utak sa mga lokal para maging banyagang kultura clone na nawawala ang kanilang entity. [Ang dayuhang pagmamay-ari ng libangan ay ang pinakamalaking banta sa lokal na kultura, kaugalian, diyalekto at tradisyon. kung ikaw ay American watch American entertainment. Kung hindi ka, huwag manood ng American entertainment.](#)

Ang Dayuhang Pagmamay-ari ay humahantong sa lokal na kayamanan sa pagpunta sa ibang bansa. Aalis mga lokal na mahihirap, dukha. [Mga dayuhang amo na nagmamay-ari ng mga lokal na tagapaglingkod ng magsasaka.](#)

Ang Dayuhang Pagmamay-ari ng mga Franchise ay sumisira sa lokal na negosyo, pagiging natatangi, pagkakaiba-iba. Panghihina ng mga lokal na tradisyon na pinipilit ang hindi angkop na dayuhan kultura sa lokal na komunidad. [Ang pagtataksil sa mga lokal.](#)

Ang dayuhang pagmamay-ari ng mga mapagkukunan ay humahantong sa pagbebenta ng dayuhang may-ari mga mapagkukunan na mura sa kanyang bansang pinagmulan na nakikinabang sa kanila. Pagnanakaw sa mga lokal ng Resources at kanilang kayamanan. [Pagpapaalam sa mga dayuhan na magkaroon ng lokal Ang mga mapagkukunan ay Treason, MS R7](#)

Dayuhang Pagmamay-ari ng Produksyon ng Pagkain at pamamahagi ng pagkain. **Result:** Ang produksyon ng pagkain ay tumutugon sa pag-export na iniwan sa mga lokal ang pag-export tinatanggi sa mataas na presyo. [Gayundin ang ilang mga lokal na pagkain ay papalitan ng isang foreign diet. Sinisira ang lokal na lutuin!](#)

Ang Dayuhang Pagmamay-ari ng Media ay isang pagsalakay sa pamamagitan ng palihim. Ang mga dayuhang media ay nakakaimpluwensya sa mga lokal para sa kapakinabangan ng mga dayuhan. [Pagsira sa lokal na Kultura, Pamana, Tradisyon, mga tiwaling Pulitiko, Gobyerno. Nawala ng gobyerno ang kanilang soberanya, ipinagkanulo ang lokal na populasyon, nagsagawa ng Treason, MS R7](#)

Ang Foreign Ownership ay madalas na humahantong sa Blackmail. Ang Foreign Multi nation-al ay humihiling ng isang Gobyerno na bigyan sila ng mga handout, kalayaan sa buwis at mura paggawa. Pinagbantaan ang gobyerno na kung hindi ito susuko sa kahilingan ng Foreign Owners. Makakahanap sila ng isang pamahalaan na nakakatugon kanilang mga kahilingan at ilipat ang kanilang operasyon doon. [Regular na nagbabayad ang Pamahalaan ng Australia \(100 milyon\) sa Foreign Multinational Mga kumpanya ng kotse. Ipinadala nila ang bahay ng mga Executive bonus at dinagdagan ang kanilang dibidendo ng mga dayuhang shareholder'.](#)

Tandaan! Sa kalaunan ay sinabi ng Australia na hindi sa mga gumagawa ng Foreign Car na blackmail. Ang mga gumagawa ng kotse ([Ford](#), [General Motors](#), [Toyota](#)) ay nagsara ng mga pabrika, naging mga importer. Ang Custodian Guardian ay hindi gumagamit ng transportasyon mula sa mga kumpanyang ito, hindi sila mapagkakatiwalaan.

Zero Tolerance sa Multinationals!

Dapat gawin!

Kanselahin ang Dayuhang Pagmamay-ari ng: Mga Asset, Negosyo, Intelektwal ari-arian, Lupa, Paggawa, Pangunahing produksyon, Mga Mapagkukunan, Real Estate! [Nang walang kabayaran.](#)

Palitan ang mga dayuhang negosyong pag-aari ng **CRON (Community Run Pag-aari hindi para sa kita)!** [Suportahan ang CRON! Iwasan ang Multinasyonal!](#)

Palitan, usigin ([Treason](#)) Gobyerno ang mga Public servants nito na nagpapababa o naghihikayat sa Foreign Ownership! **Ang MS R7 Foreign Ownership** ay isang pagsalakay at pananakop nang hindi gumagamit ng puwersang militar. [Ipagtanggol iyong komunidad mula sa banta na ito. Tapusin ang Dayuhang Pagmamay-ari.](#)

Pahintulutan lamang ang mga Import na hindi nakikipagkumpitensya o pumapalit sa mga lokal na produkto at mga serbisyo. Hikayatin ang lokal na produksyon upang maiwasan ang pag-import.

'Kanselahin ang Dayuhang Pagmamay-ari' 'I-save ang Lokal na Trabaho'



Ang mga dayuhang base militar ay Okupasyon!

Ang pagpayag sa mga dayuhang base ay pananakop! Sinisira ang independiyenteng para sa eign na patakaran! Ang mga dayuhang base ay sarado! Ang mga dayuhang tropa ay nagpapadala ng pack-ing! Ang pamahalaan na nagpapahintulot sa mga dayuhang base ay pinapalitan. Pamahalaan may pananagutan ang mga miyembro, **MS R7**

Zero Tolerance sa mga dayuhang base militar!

Nuclear disarmament!

Nuclear science ay extinction science na isang seryosong banta sa kaligtasan ng tao! Ang mga nuclear reactor ay ginagamit sa kapangyarihan mga istasyon at sa mga sistema ng pagpapaandar. Uranium isang radioactive mineral ay ginagamit sa Nuclear reactors. Ang mga nuclear re-actors residue ay ginagamit sa extinction weapons!



Dapat gawin!

Isara, isara ang mga minahan ng uranium! Tapusin ang nuclear science! Isara, lansagin ang mga nu-clear power station! I-dismantle ang nuclear propulsion! **Mabuhay!**

Pamahalaan na nagpapahintulot sa mga minahan ng uranium, agham nukleyar, kapangyarihang nuklear , nuclear propulsion, ay pinalitan, **MS R7**

Tapusin ang dayuhang pagmamay-ari (i-save ang mga lokal na trabaho), wakasan ang dayuhang trabaho (maging in-dependent), pareho ang Treason! Palitan ang Gobyerno na nagpapahintulot nito. **MS R7**

Tapusin ang paggawa, pag-iimbak, paggamit ng mga sandatang extinction (nuclear disarmament)! **Mabuhay!**